

Số: 162/BC-UBND

Tuy Phước, ngày 29 tháng 11 năm 2013

BÁO CÁO

Kết quả triển khai “Ngày pháp luật Việt Nam” trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam” trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 04/11/2013 ban hành Kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật Việt Nam” trên địa bàn huyện Tuy Phước, thời gian tổ chức hưởng ứng trong 01 tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013, cao điểm vào ngày 09/11/2013.

UBND huyện đã chỉ đạo kịp thời và phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch trên đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. Trong đó, giao Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND huyện; Đài truyền thanh huyện và Phòng Văn hóa - Thông tin huyện có nhiệm vụ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, pa nô, áp phích, khẩu hiệu... tuyên truyền với các nội dung, hình thức phù hợp và hướng dẫn cơ sở tuyên truyền, thông tin các nội dung, hoạt động về “Ngày pháp luật Việt Nam”.

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân địa phương để hưởng ứng và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện.

2. Kết quả triển khai “Ngày pháp luật Việt Nam”

Nhằm đảm bảo việc tổ chức phát động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” phát động cao điểm vào ngày 09/11/2013 trên toàn địa bàn huyện có hiệu quả, UBND huyện chỉ đạo các lãnh đạo các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền cụ thể:

du

Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện là treo panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc, trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, nơi công cộng, trường học ... với các khẩu hiệu như: “*Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật*”, “*Hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*”, “*Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân Việt Nam*”, “*Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật*”...; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin, bài ... phát trên sóng Đài truyền thanh huyện và hệ thống đài truyền thanh cơ sở đưa tin về các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam”.

Đồng thời còn tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân, công an nhân dân học tập, tìm hiểu các văn bản luật liên quan đến vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; quan điểm, nội dung cơ bản của việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai; phổ biến các văn bản Luật mới ban hành, các quy định về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an nhân dân, hội viên các tổ chức hội đoàn thể, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, các chuyên đề pháp luật liên quan đến thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, kinh tế, văn hóa – xã hội của người dân; các quy định pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương như: Bộ Luật lao động, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012, Luật Biển Việt Nam, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở... và các luật thuộc lĩnh vực, ngành mình như: Công an huyện (Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Công an nhân dân, Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012...); Quân sự huyện (Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam sửa đổi, Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi, Luật Biển Việt Nam...), Hạt Kiểm lâm liên huyện (Nghị định số 82/2006/NĐ-CP, Nghị định số 09/2006/NĐ-CP...), ...

Ở các xã, thị trấn cũng đã tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức như hội nghị cho cán bộ, công chức, cán bộ quân dân chính, hội viên các hội đoàn thể xã và người dân. Ngoài ra, còn tổ chức các hình thức khác như: Tư vấn pháp luật, công tác hòa giải cơ sở, nói chuyện chuyên đề... 13 xã, thị trấn đề tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, panô tại trụ sở UBND xã, trụ sở các thôn và các khu dân cư trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các hội, đoàn thể huyện, cấp xã cũng đã lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động “*Học*

tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới” cho cán bộ hội viên và người dân cơ sở. Các ngành hội đoàn thể huyện cũng đã tổ chức các buổi mitting, nói chuyện chuyên đề để hưởng ứng ngày này.

3. Đánh giá chung

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và Huyện ủy nên việc tổ chức triển khai được thực hiện đồng bộ, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị đáp ứng được yêu cầu của tuần lễ “Ngày pháp luật Việt Nam”, tạo sự lan tỏa trong mọi cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công an nhân dân và người dân trên địa bàn huyện.

Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công an nhân dân và người dân đã nhận thức được vai trò của pháp luật đối với đời sống hằng ngày để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội và trong công việc nên đã có sự đồng tình hưởng ứng cao của mọi tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức thực hiện đồng bộ của các cơ quan, đơn vị và địa phương hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn, từng bước hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa mới “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ lực lượng vũ trang, công an nhân dân, học sinh và cộng đồng dân cư

* Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam” vẫn còn gặp những khó khăn, hạn chế đó là:

- Đây là năm đầu tiên tổ chức triển khai “Ngày pháp luật Việt Nam” trong cả nước, trong khi thời tiết không thuận lợi (bão, lụt) nên việc tổ chức triển khai gặp nhiều khó khăn.

- Một số cán bộ làm công tác PBGDPL còn hạn chế về kỹ năng truyền đạt ảnh hưởng đến kết quả triển khai “Ngày pháp luật Việt Nam” tại địa phương.

4. Kiến nghị, đề xuất

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh cần tạo điều kiện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho địa phương một số mô hình thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam” sinh động, thiết thực và hiệu quả thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Chọn một trong các địa phương làm điểm để thu hút sự tham gia trong công tác truyền thông của các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, phản ánh về “Ngày pháp luật Việt Nam” tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn dân về ý nghĩa và vai trò của “Ngày pháp luật Việt Nam”.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2013. Kính báo cáo UBND tỉnh và Sở Tư pháp theo dõi chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lưu: VT.

st *sch*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Tích Hiếu
Phạm Tích Hiếu